

24 Bolsa, hơi thở chân tình

Bạn thân,

Thật tình là Sơn đang nghe hương tóc phải, phảng phất đâu đây từ các quan. Tự nó đã phát ra 1 hào quang mạnh mẽ và ý nghĩ sinh tồn lại mãnh liệt trong tim lão già này. Biết ơn các bạn thật nhiều đã gọi phone, gửi email riêng chung cho lão. Đoán thử xem bao nhiêu ? Tổng cộng đến ngày hôm nay đã được 82 bạn, có tên đã gọi còn luyến nhớ gửi thêm email. Một con số không ngờ cho những thằng hay làm phiền bạn bè như lão. Tội lỗi tội lỗi !!!

Thì ra trong lúc hoạn nạn, con người mới biết hãnh diện với những đãi ngộ, lưu luyến với những ưu ái mà đồng bạn đồng nghiệp thương nhớ dành cho. Lão hứa, nghe lời các bạn, vui vẻ không tư lự, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng và lập cầu vồng, cái cầu vồng muôn sắc. Lão sẽ đón chờ ánh bình minh lên cao sau cuộc giải phẫu. Thôi, bỏ chuyện buồn đi. Quan24 !!!

Lão cũng như các bạn đã thuộc lòng khi nhận biển cả là nhà, cha là Hải Long Vương, mẹ là Mỹ nhân ngư, sống trên đỉnh sóng Nepten hùng vĩ. Sinh ra, lớn lên, thành danh nhờ rong rêu của biển. dòng nước kia là dòng sữa mẹ, màu xanh biển là màu mắt người yêu.

Còn nhớ không, bộ treillis tím, “màu tím bán xăng” thiên hạ vẫn đùa. Tím như nền trời, như ly café cạn, như tàn thuốc lá và như tiếng kèn thúc quân mỗi sáng, xé gọi giấc ngủ.

“Mắt xanh là bóng dừa hoang dại. Trên biển khói sóng cho buồn lòng ai “
Làm sao các quan có thể quên được những ngày của KBC3318 này?

Có nó, 24 mới có dịp gọi gắm thương yêu, gần nhau qua nỗi đợi chờ mong manh mà mồ hôi, nước mắt mỗi đũa đã nổi giữ. Nhìn quanh, 3 phía là núi rừng trùng điệp dữ dằn, phía còn lại? Biển cả mờ mịt, ngõ thoát cuối cùng.

Vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu của 1 gạch nối, theo sau buổi họp của các cấp trưởng tại quán Ánh Hồng nam Cali 85 (Tùng Thuận Cử Quyền Huân Thiện), cộng thêm “những con cá mắc cạn ở LosA” không nhận tiền công, hội ái hữu Khóa 24hqvn hải ngoại được thành hình. Tiếng vỗ tay biết ơn thật lớn, phải có cho 1 CTTùng trong bước đầu khó khăn, tiên phong lèo lái.

Phim thế sự rõ mờ ôi quá chóng
cuộc đời như giấc mộng giữa tàn canh
Nâng máy ảnh, mắt nghiêng nhìn tay bấm

Tay quay nốt cuốn phim đời dĩ vãng

Con tạo xoay cuông, thế sự thăng trầm đảo điên, bao nhiêu đời HT đã qua.

Xin vạn lần cảm/biết ơn những bạn đã xả thân vô vụ lợi (ăn cơm nhà, vác ngà voi) lèo lái con tàu 24 đây “mộng mơ” không có bóng dáng này.

Cũng năm 85, Thiện và Hưng đầu bạc khởi động máy nỏ cho trang webpage 24. Tung hoành “ngang ngược”, độc chiếm thị trường hải quân hơn 1 năm sau đó. Cuối cùng trời đã không phụ lòng, 30 năm rồi 35, thêm vào 40 năm kỷ niệm, cộng những ngứa ngáy nhỏ nhỏ (tiểu đại hội) xảy ra hàng năm hàng tháng trên khắp đất đai nước Mỹ. Lần này, tháng 9-2018, 24 muốn ăn thua lớn nhưng phải trong vòng ấm cúng của đại gia đình 24. Bọn họ nhỏ to, thâm thì tên gọi “Bolsa Cali.”, không kèn không trống. Về đi về đây...

Mộng đời, ta vẫn triền miên Nhớ nhau tình đồ, con đường Bolsa
Mắt em, triu mến dễ thương Sao trời lóng lánh, Ca Li tìm về
Bão đến bão đi, nhằm nhò gì ? 24 sẽ đến đó, đến để thâu góp những mảnh chân tình vụn vỡ, bằng tất cả tâm can. Hãy lắng nghe tiếng động của tâm hồn, từng tiếng gọi thiết tha, nhẹ nhàng mỏng manh, đầy dễ thương. Với sự say mê triu mến trong lòng, lần gặp gỡ ở dh45 này là 1 quyển luyện mãi hoài của 1 tình bạn “mày tao” 2 năm với ngôi trường ngày cũ, không sai không thiếu? là 1 món nợ vô giá, cái gọi “giọt ân tình” còn lại cho nhau. Cũng vẫn lời nguyên xưa, câu nói cũ: Xin các vị, vì huyền thoại của ngày tháng 3318, cùng những kỷ niệm đẹp xấu đã có bên nhau. Hãy nhìn những ngày đại hội với cái tâm hồn vị tha, với trái tim chan hòa thông cảm và với cặp mắt ru tình gọi nhớ. Tự nói với lòng...

Đời sống chung 2 năm trong ngôi trường ngày trẻ đã là 1 quyển luyện buộc ràng, 1 “tình yêu nhiệm màu” không chối cãi, trời trăn.

Dành chút gì thánh thiện, cầu xin sự an lành đến cho chính mình... để thành thật thơm hồng “một chỗ đứng dành cho nhau” trong cái cuối đời viễn xứ.

Chim biển TrầngocSơn